



ที่ สธ ๐๒๓๐/ว ๓๘๙

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งสรุปการประชุม Monday Conference R ๕ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ ๕ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ผู้อำนวยการสถาบัน
กัลยาณิราชนครินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ ราชบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ ๕ สมุทรสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ ๕ และผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปการประชุม Monday Conference R ๕ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ ผู้ตรวจราชการได้สั่งการให้มีการประชุม Monday Conference R ๕ เป็นประจำทุก
วันจันทร์ เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อกำกับติดตามนโยบายเร่งรัดการบริหารจัดการภายในเขตสุขภาพที่ ๕ นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕ ขอส่งสรุปการประชุม Monday Conference R ๕
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรินทร์รัชต์ พิษณุคามินทร์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๓๐๑๔

โทรสาร ๐ ๓๒๓๒ ๓๐๑๕

สรุปการประชุม Monday conference ครั้งที่ 10/2561
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 08.43 น.

ประธาน : ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	ประธานแจ้งให้ทราบ : ปัญหาเรื่องโรคพิษสุนัข บ้า	กระทรวงสาธารณสุขมีการติดตามอย่างใกล้ชิด และในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 มีผู้เสียชีวิตรายที่ 5 ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดลงไป ติดตามกำกับในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติใน การดำเนินการช่วงนี้ การควบคุมโดยเฉพาะใน จังหวัดที่ยังไม่พบผู้ชีวิต แต่พบโรคพิษสุนัขบ้า อยู่ในสัตว์ โดยเฉพาะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะมีการเปิด EOC ทุกวัน และติดตามการ ปฏิบัติงานในเชิงรุกที่จะดำเนินการลงในพื้นที่ และให้นำประเด็นเรื่องพิษสุนัขบ้าเข้าประชุม พชอ. ที่จะดำเนินการในระดับอำเภอ ในเขต สุขภาพที่ 5 มีปัญหาพอสมควร การดูแลสัตว์ซึ่ง จะมีของท้องถิ่นดูแล แลปศุสัตว์ ส่วนของ สาธารณสุขจะดูแลเรื่องคน บาดแผลของคน ที่ถูกกัด เลี้ยว จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด อาจทำให้มีอาการป่วยหรือตาย ขอให้ทุก จังหวัดนำเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าเข้าที่ประชุม ระดับจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น ประธานคณะกรรมการการควบคุมดูแลโรค ในส่วนของการดูแลบาดแผลขอให้ทุกที่ได้ เข้มงวดทุกระดับรวมถึง รพ.สต. และฉีด วัคซีน Antibody ลดอัตราป่วยตาย	1) ขอให้ นายแพทย์ สาธารณสุข จังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 ลงไปติดตาม กำกับในเรื่องของ แนวทางการ ปฏิบัติในการ ดำเนินการ และ ให้ทุกจังหวัดนำ เรื่องโรคพิษสุนัข บ้าเข้าที่ประชุม ระดับจังหวัด และ พชอ.	1) สสจ.ทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5
2	นำเสนอ : การพัฒนา คุณภาพชีวิตระดับ อำเภอ (พชอ.) โดย นพ.ชวนนท์ อิ่ม อาบ นพ.เชียวชาญ (ด้านเวชกรรม ป้องกัน) สสจ.ราชบุรี	- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ อำเภอ (พชอ.) เดิมเรียก District Health Board (DHB) ซึ่งเปลี่ยนมาใช้ภาษาไทยเพื่อให้ เข้าใจง่ายขึ้น - เป้าหมายของ พชอ. มีคณะกรรมการพัฒนา คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มี ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละ 50 ของอำเภอที่มี คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ “คุณภาพ” หมายถึง มีผลการดำเนินงาน ดังนี้	1) ให้ทุกจังหวัด นำเรื่องโรคพิษ สุนัขบ้าเข้าวาระ ใน พชอ. 2) ขอให้ CFO เขตสุขภาพที่ 5 ศึกษาเรื่องการใช้ จ่ายงบดำเนินงาน ในคณะกรรมการ พชอ. 3) ให้ทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5	1) สสจ.ทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 2) PM พชอ. เขต สุขภาพที่ 5

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		<p>1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561</p> <p>2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มีการประชุม ● มีการจัดทำแผนการดำเนินการแบบบูรณาการและคัดเลือกประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาดำเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา อย่างน้อย 2 ประเด็น ● มีผลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ ● บูรณาการงบประมาณ ทั้งในภาพรวมจังหวัดและอำเภอ รวมทั้ง อปท. <p>- สถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>1. มีการจัดทำร่างคณะกรรมการ พชอ. ครบทุกอำเภอ</p> <p>2. มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 7 มี.ค. 2561</p> <p>3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.) เพื่อขับเคลื่อนระดับจังหวัด เช่น ราชบุรี ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <p>4. นโยบาย “ไทยนิยม ยั่งยืน ” สามารถบูรณาการกับ พชอ. ได้ โดยจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและจัดทำแผนแก้ไขปัญหา โดยใช้ศาสตร์พระราชา ซึ่งประเด็นไทยนิยมยั่งยืนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสาธารณสุขภาค</p> <p>5. ภาพรวมประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. ได้แก่ อุบัติเหตุ ผู้สูงอายุ ขยะ สิ่งแวดล้อม โรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) และอาหารปลอดภัย ซึ่งมีแนวความคิดดำเนินงานของเขตสุขภาพที่ 5 คือ 5 ช ได้แก่ ช่วย แห้ว เชื่อม เชียร์ ชื่นชม</p> <p>6. กิจกรรมการดำเนินงาน ปี 2561</p> <p>1) ประชุมคณะกรรมการระดับเขต (ธ.ค.60)</p>	<p>แจ้งจำนวน Stock เพื่อการบริหารจัดการ โดยมอบให้ นพ. สุริยะ คูหะรัตน์ EOC เขตสุขภาพที่ 5 ประสานงาน และส่งข้อมูลให้จังหวัด</p> <p>ประจวบคีรีขันธ์</p> <p>4) ให้ PM พชอ. ศึกษารายละเอียดในประเด็นเรื่องการเงิน และไปดูในอำเภอนำร่องที่ดำเนินการเรื่อง พชอ.</p>	

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		<p>2) เยี่ยมเสริมพลังของทีมระดับเขต (พ.ค.61)</p> <p>3) ประเมินผลการพัฒนาตามองค์ประกอบ UCCARE (พ.ค.61)</p> <p>4) ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ พขอ. จากต้นแบบ (ก.ค.61)</p> <p>- ข้อเสนอแนะ</p> <p>1. เร่งรัดให้ทุกอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พขอ.) ตามราชกิจจานุเบกษา โดยนายอำเภอเป็นผู้แต่งตั้งประกอบด้วย นายอำเภอ เป็นประธานกรรมการ สาธารณสุขอำเภอเป็นเลขานุการ และกรรมการอื่นอีกจำนวนไม่เกิน 19 คน (รองประธาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล) โดยให้แล้วเสร็จภายใน เดือน เม.ย.61 จากการสำรวจ 62 อำเภอ รองประธานเป็นผู้ำนวยการโรงพยาบาล แต่มี 2 อำเภอ คือ อำเภอชะอำ และอำเภอเมืองกาญจนบุรี ที่ไม่ได้มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นรองประธาน</p> <p>2. ดำเนินการประชุม เพื่อจัดทำแผน และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และขอหารือเรื่องการใช้งบดำเนินงาน จำนวน 10,000 บาท ที่กระทรวงจัดสรรมาให้สำหรับการประชุม พขอ. จะสามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงให้คณะกรรมการผู้เข้าประชุมได้หรือไม่</p> <p>3. ประเมินคุณภาพ District Health System Accreditation : DHSA โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)</p> <p>การเชื่อมโยง พขอ. กับ PCC นพ.สุทัศน์ ไชยยศ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ประธาน คทง. PCC. - โดยเชื่อมโยงได้ในบางประเด็น ซึ่งจะเชื่อมกับชุมชนใน รพ.สต.โดยผ่านความเห็นชอบของ พขอ.</p> <p>ประธาน : ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการฯ</p> <p>- เรื่องการเงินที่เกี่ยวข้องให้ดูตามระเบียบการใช้งบดำเนินงาน จำนวนคณะกรรมการตามกรอบจะไม่เกิน 19 คน แต่ไม่จำเป็นต้องตั้งครบ</p>		

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		<p>19 คน ขอให้ตั้งตามประเด็นแก้ปัญหา ขอให้ให้นำประเด็น พขอ. 5 เรื่อง ไปขับเคลื่อนแก้ไขปัญหางบประมาณที่ใช้ไม่จำเป็นดี คือ ประเด็นที่ 4 เรื่อง NCD รวมไปถึงโรคพิษสุนัขบ้า หากเป็นปัญหาในพื้นที่ที่ต้องรีบดำเนินการ มติในที่ประชุมจะนำไปสู่การขับเคลื่อน งบประมาณที่ใช้ไม่จำเป็นต้องเป็นของสาธารณสุข สามารถใช้งบประมาณจากแหล่งต่างๆ ในพื้นที่แบบบูรณาการ อยู่ที่ประธาน พขอ. (นายอำเภอ) ผู้ที่รับผิดชอบด้านการเงินในคณะกรรมการชุดนี้ จะต้องเป็นผู้ดูแลหาแหล่งงบประมาณในอำเภอ รวมไปถึงเรื่องยาเสพติด และโรคพิษสุนัขบ้าด้วย</p> <p>นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ - ให้นโยบายขับเคลื่อนใน พขอ. โดยคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ คาดว่า คณะกรรมการน่าจะเห็นด้วยกับข้อเสนอที่จะนำเรื่องนี้เข้าประเด็นขับเคลื่อน</p> <p>ประธาน : ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการฯ ในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้ามีคู่มือ แนวทางการควบคุมป้องกันโรค ขอให้ดาวนโหลดเอกสารจากกรมควบคุมโรคเพื่อนำเข้าที่ประชุมรับทราบและนำไปปฏิบัติ โดยสรุปสาระสำคัญสั้นๆ เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้มีความรู้ความเข้าใจ และต้องประสานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้นำข้อมูลไปแจกในที่ประชุม พขอ. ทุกอำเภอเน้นการให้วัคซีน ปัจจุบันเขตสุขภาพที่ 5 มีพื้นที่เป็นสีแดง (มีผู้เสียชีวิต) ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่สีเหลือง (พบเชื้อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม) ขอให้เร่งรัดดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ พขอ. ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้</p> <p>นพ.รัฐพล เวชสรณสุธี นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.สุพรรณบุรี - ประเด็นเรื่องพิษสุนัขบ้า ยังเป็นพื้นที่สีเหลือง ในส่วนของการเชื่อมโยงกับ พขอ. ยังไม่ได้นำเข้า พขอ. ขณะนี้ได้มีการเตรียมวัคซีน และเผยแพร่ความรู้</p>		

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		<p>นพ.ชัช จันทรงาม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.นครปฐม - ได้จัดสัปดาห์รณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม 2561 จนถึงสัปดาห์นี้ ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัด สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการ พขอ. ได้แต่งตั้งไปแล้ว 2 อำเภอ คือ อำเภอสามพราน และอำเภอนครชัยศรี</p> <p>นพ.ชวณนธ์ อิ่มอาบ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ราชบุรี - นำเข้าประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก เช่น วัคซีนที่จะนำไปฉีดสุนัข ให้ปศุสัตว์จังหวัดติดต่อกับ อย. ว่าสามารถซื้อได้หรือไม่ แต่ อย. ไม่มีจำหน่าย จึงให้ดำเนินการซื้อเอกชนอย่างเร่งด่วน และให้นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการท้องถิ่นจังหวัด</p> <p>นพ.วีรพล นิธิพงศ์ นพ.สสจ.สมุทรสาคร - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ พขอ. แล้ว เช่น กระทุ่มแบน ซึ่งเป็นอำเภอนำร่อง ส่วนอำเภอเมือง และอำเภอบ้านแพ้ว มีการประชุมแล้ว และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว ก็จะสามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องจากการดำเนินงาน DHB ที่ผ่านมา</p> <p>นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นพ.สสจ.สมุทรสงคราม - ดำเนินการครบ 3 อำเภอแล้ว อำเภอนำร่องคือ อำเภอบางคนที มีผลงานออกมาพอสมควร อำเภออื่นมีการแต่งตั้ง และมีการประชุมแล้วในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดสมุทรสงคราม มีการรณรงค์ตั้งแต่ ปี 2559 จะให้ท้องถิ่นดำเนินการ มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัด โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดได้เชิญประชุม เพื่อจะ Set zero สุนัข (การจัดการสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ) ในวันที่ 20 มีนาคม 2561</p>		

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		<p>นพ.พนัส โสภณพงษ์ นพ.สสจ.กาญจนบุรี - จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากมีสุนัขจรจัดค่อนข้างมาก มีวิธีการจัดการสุนัข ส่วนเรื่องการรณรงค์จังหวัดได้มีการรณรงค์ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และให้นายอำเภอสนับสนุน นอกจากนี้ได้นำเข้าที่ประชุม กวป. ส่วนเรื่องวัคซีนมีการเตรียมพร้อม สำหรับเรื่อง พขอ.เน้นให้อำเภอดำเนินการ ในประเด็นของสาธารณสุข เช่น NCD ใช้เลือดออก Long Term Care ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา</p> <p>นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นพ.สสจ.เพชรบุรี - จะนำเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ให้อยู่ใน พขอ. และมีการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด ให้ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความตระหนัก นอกจากนี้จะนำไปแจ้งผู้บริหารระดับอำเภอเพื่อให้สาธารณสุขอำเภอนำเข้าที่ประชุม พขอ. ตามนโยบายต่อไป</p> <p>ประธาน : ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการฯ - ในประเด็นเรื่องการเงิน ขอให้ CFO เขตสุขภาพที่ 5 ดูเรื่องระเบียบการใช้จ่ายงบดำเนินงานในคณะกรรมการ พขอ.</p> <p>นพ.โมลี วนิชสุวรรณ ประธาน CFO - เรื่องเบี้ยเลี้ยงควรพิจารณาให้รอบคอบ ถ้าเริ่มจ่ายแล้ว จะเป็นประเด็นที่ต้องจ่ายตลอดไป อาจทำให้เงินที่ได้รับจัดสรรมานั้น ไม่สามารถตกไปถึงประชาชนได้ จะไปศึกษาระเบียบเพิ่มเติมอีกครั้ง</p> <p>นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ - ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หากมีผู้สัมผัสที่เข้าข่ายจะต้องฉีดวัคซีนให้ประชาชน โดยมีประเด็น 2 ประเด็น คือ 1. วัคซีนไม่มีการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค ต้องมีการจัดซื้อเอง ในอนาคตอาจจะต้องมีการยืมจังหวัดข้างเคียง เนื่องจากการจัดส่งอาจล่าช้า</p>		

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		<p>2. สิทธิ หากไม่มีสิทธิ จะดำเนินการให้ผิดไปก่อน และให้ทำข้อมูลรายงานไปที่กระทรวง</p> <p>ประธาน : ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการฯ</p> <p>- เนื่องจากตอนนี้ประกาศให้ 22 จังหวัดเป็นสีแดง ขอให้ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 แจ้งจำนวน Stock เพื่อการบริหารจัดการโดยการขอยืมกัน มอบให้ นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ EOC เขตสุขภาพที่ 5 ประสานงาน และส่งข้อมูลไปให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เช่น วัคซีนในคน และ Antibody ที่ใช้ฉีดรอบแผลเมื่อถูกกัด ส่วนวัคซีนในสัตว์เป็นเรื่องของกรมปศุสัตว์</p> <p>- ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งวางแผนในการจัดซื้อ โดยอ้างอิงข้อมูลจากประวัติย้อนหลัง และวางแผนเพิ่มจากเดิม 20% จึงขอให้ทำแผนจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ จากเงินที่มีอยู่ คนที่ไม่มีสิทธิต้องดำเนินการผิดไปก่อน</p> <p>- ขอให้ PM พขอ. ดูรายละเอียดในประเด็นเรื่องการเงิน และไปดูในอำเภอนำร่องที่ดำเนินการเรื่อง พขอ. ไปก่อนหน้านี้</p>		

นางสาวมณฑิรา อรรถทิมากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้สรุปการประชุม

นางสาวพรลภัส ประยูรหงษ์
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้สรุปการประชุม

นายวิเชียร ต้นสุวรรณนนท์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5
ผู้ตรวจสรุปการประชุม 1

นางจรรุภา จำนงค์ดี
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจสรุปการประชุม 2